



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 หน้า 11 มูลค่าข่าว 259,704 .-

## ‘คิว’พร้อมเพื่อนโซว์งานอีลีล ขึ้นแท่นว่าที่บัณฑิตป้ายแดง

4 นักแสดง คิว-จิรวรรตน์ สุทธิวนิช คัดดี, สดางค์-กิตติภพ เสรีวิชัยสวัสดิ์, วิว-เบญญาภา จินประสม, มาร์ค-ณัฐริศร์ วรกรเลิศ ลิขสิทธิ์ ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงจากร่วมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โลงอกหลังจากที่ทุ่มเทเวลาและตั้งใจกับทั้ง Thesis (อีลีล) และโปรเจกต์จบแล้ว ในที่สุดผลงานเหล่านั้นก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์ พร้อมอวดให้แฟนๆ ได้ชื่นชมในความคิดริเอดสร้างสรรค์เก๋รอบด้านกันทุกคน

โดยอีลีลของคิว จิรวรรตน์ นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม สาขา นวัตกรรมการสื่อสารสังคม เอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ร่วมโซว์ผลงานในงานนิทรรศการ นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ชื่อผลงาน My One Last Wish หนุมคิว จิรวรรตน์ ก็ได้เล่าถึงความตั้งใจการทำงานนี้ว่า



“ผมตั้งใจออกแบบปฏิสัมพันธ์เว็บตูนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำตามความฝันมากขึ้น ซึ่งก็ได้ทำออกมาเป็นการตูนมีเรื่องราวที่ให้ความสำคัญถึงความฝัน ซึ่งตัวละครต่างๆ ที่เป็นภาพการ์ตูน ผมวาดเองทุกตัวเลย สำหรับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของนักโทษที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ ซึ่งก็จะเล่าว่าเขามีวัฒนธรรมและสังคมในคุกเป็นอย่างไร จนวันหนึ่งมีวัตถุประหลาดเป็นสามเหลี่ยมตกลงมาจากฟ้ากลางคุก ทุกคนก็สงสัยว่ามันคืออะไร และมีคนเข้าไปสัมผัสมันแล้วเกิดปรากฏการณ์ประหลาดจนทำให้หลายคนตกใจ และคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งวิเศษ พยายามแย่งชิงสิ่งนั้นมา เรื่องราวก็เกิดขึ้น แต่บทสรุปของเรื่องที่ยากจะบอกก็คือว่า แม้ นักโทษที่ต้องโทษ ไม่มีอนาคต ไม่มีอิสระภาพ แต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือมีความฝันสิ่งที่ทำให้เขาใช้ชีวิตต่อไปได้ ผมก็มีทั้งที่เป็นรูปเล่มและทำเป็น



วิดีโอด้วย ก็เป็นชิ้นงานที่เราตั้งใจมากๆ” นอกจากนี้ยังมีผลงานของสดางค์ กิตติภพ นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมการ



สื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชื่อผลงาน Why You Lie ของวิว เบญญาภา นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เอกการแสดงและกำกับภาพยนตร์ ชื่อผลงาน yet the Water is Still There และผลงานของมาร์ค ณัฐริศร์ นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม เอก





การแสดงและกำกับภาพยนตร์ ชื่อผลงาน Part-Time Scammer ก็ได้จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ COSCI DIGITAL THEATRE อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร สังคม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.